

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MUỜNG ẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-GDĐT

Muờng Ắng, ngày tháng 5 năm 2024

V/v đề nghị ưu tiên nguồn lực cho
việc triển khai dạy học môn Tiếng
Anh bắt buộc lớp 3,4,5 cấp Tiểu
học năm học 2024-2025

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 1128/SGDDĐT-GDMT, ngày 26/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị ưu tiên nguồn lực cho việc triển khai dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc lớp 3,4,5 cấp Tiểu học năm học 2024 - 2025.

Năm học 2023 - 2024, cấp tiểu học toàn huyện có tổng số 12 trường tiểu học với 211 lớp, 5.595 học sinh; tổng số giáo viên tiếng Anh hiện có 14 giáo viên. Trong năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai dạy tiếng Anh bắt buộc theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (4 tiết/tuần) đối với lớp 3 đạt 100% (1.117 học sinh), lớp 4 đạt 100% (1.188 học sinh). Học sinh lớp 5 học tiếng Anh đạt 84,2% (976 học sinh).

Năm học 2024 - 2025, cấp tiểu học toàn huyện tiếp tục triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc cho 100% số học sinh các khối lớp 3,4,5 số lớp học tiếng Anh dự kiến 112 lớp, bằng mỗi tuần dạy 448 tiết Tiếng Anh (112 lớp x 4 tiết/lớp/tuần) tương đương với số tiết dạy của 19 giáo viên (so với số lượng giáo viên hiện có còn thiếu 05 giáo viên).

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp học, đội ngũ giáo viên cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Tiếng Anh ở cấp tiểu học, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Tiếp tục thường xuyên quán triệt, triển khai có hiệu quả Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

Xây dựng phương án tổ chức dạy học môn Tiếng Anh năm học 2024 - 2025 tại các trường Tiểu học, THCS đảm bảo yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rà soát, tham mưu với các cấp đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện khác nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Anh; ưu tiên nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng phòng học, phòng học chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu cho các môn học tại các cơ sở giáo dục tiểu học (trong đó có

thiết bị cho phòng học Ngoại ngữ) theo quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên dạy tiếng Anh. Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho UBND huyện công tác tuyển dụng, bố trí đủ số lượng giáo viên tiếng Anh dạy trực tiếp cho các cơ sở giáo dục tiểu học vùng đặc biệt khó khăn, thiếu phòng học ngoại ngữ, hệ thống mạng thông tin không ổn định, chưa có điều kiện triển khai dạy học trực tuyến hoặc dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến môn tiếng Anh.

Tham mưu, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong lĩnh vực giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, đề án, để tăng cường đầu tư đáp ứng đủ về số lượng và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các môn học trong Chương trình GDPT 2018 trong đó có môn học ngoại ngữ.

Cân đối, bố trí ngân sách thực hiện việc chi trả tiền dạy tăng giờ cho giáo viên dạy môn tiếng Anh cấp tiểu học đảm bảo yêu cầu 100% học sinh khối lớp 3,4,5 được học tiếng Anh bắt buộc (4 tiết/tuần)

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện ưu tiên nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng phòng học, phòng học chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu cho các môn học tại các cơ sở giáo dục tiểu học (trong đó có thiết bị cho phòng học Ngoại ngữ) theo quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cân đối, bố trí ngân sách thực hiện việc chi trả tiền dạy tăng giờ cho giáo viên dạy môn tiếng Anh cấp tiểu học đảm bảo yêu cầu 100% học sinh khối lớp 3,4,5 được học tiếng Anh bắt buộc (4 tiết/tuần).

3. Phòng Nội vụ huyện

Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu công tác tuyển dụng viên chức giáo dục để đảm bảo đủ biên chế UBND tỉnh giao và định mức giáo viên theo quy định đáp ứng công tác giảng dạy, đặc biệt thực hiện dạy tiếng Anh bắt buộc đối với lớp 3,4,5 năm học 2024 - 2025 theo yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để triển khai, tổ chức có hiệu quả Chương trình GDPT 2018, đặc biệt tổ chức dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc lớp 3,4,5 cấp Tiểu học năm học 2024 - 2025 và các năm tiếp theo; từng cơ quan, đơn vị có chương trình, nội dung hoạt động cụ thể, đảm bảo yêu cầu huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

5. UBND các xã, thị trấn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh và người dân cho

con em đi học đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, tuyệt đối không để trẻ em trong độ tuổi phổ cập giáo dục tiểu học bỏ học.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt huy động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức ngoài xã hội hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt phục vụ dạy học môn tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục tại địa bàn.

Kiểm tra, rà soát việc giao đất, mở rộng diện tích tại các nhà trường trên địa bàn; hướng dẫn các nhà trường hoàn thiện thủ tục, giấy tờ để trình các cấp giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng các quy định hiện hành.

Nhận được Công văn này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Văn Sơn